

## **CHỈ THỊ**

### **V/v đăng ký, quản lý phương tiện vận tải, làm đường, bốc dỡ năm 1990**

Việc xây dựng kế hoạch động viên bao gồm công tác thống kê đăng ký, quản lý quân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Năm 1981 Chính phủ đã ra Nghị định số 166/NĐ-CP quy định nghĩa vụ vận tải thời chiến đối với từng địa phương, từng ngành kinh tế. Những năm qua thành phố chúng ta đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này và đã đạt được nhiều kết quả. Nay tình hình kinh tế đang đổi mới hệ thống quản lý kinh tế đã chuyển từ tập trung quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phương tiện kỹ thuật trong các chủ thể quản lý có nhiều biến động lớn.

Thực hiện hướng dẫn số 196/G6 ngày 18 tháng 7 năm 1990 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục chấn chỉnh tổ chức lực lượng nguồn chuẩn bị động viên cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, nhằm xây dựng kế hoạch động viên đáp ứng yêu cầu sẵn sàng đối phó với tình huống khi có chiến tranh xảy ra. Các ngành, các địa phương phải tiến hành điều tra nắm chắc lại toàn bộ nguồn động viên để trên cơ sở đó điều chỉnh và xây dựng kế hoạch động viên 1991-1995 và những năm sau.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện, các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn thành phố, trong tháng 9 và tháng 10 năm 1990 phải tiến hành tổ chức thống kê đăng ký lại các phương tiện kỹ thuật, chủ yếu là phương tiện vận tải thủy bộ, làm đường, bốc dỡ như quy định trong Nghị định 166/CP và báo cáo kết quả về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Các đơn vị cơ sở đứng chân ở quận, huyện nào phải báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy quân sự nơi đó và cấp trên trực tiếp quản lý của mình.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kế hoạch, Công an, Sở Giao thông vận tải thành phố đồng thời quan hệ chặt chẽ với Cục Thống

kê thành phố, Cục Đăng kiểm, Sở Tài chính thành phố và các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện chu đáo chỉ thị này.

Công tác chuẩn bị động viên lực lượng giao thông vận tải phục vụ chiến tranh từ trong thời bình là nhiệm vụ hết sức quan trọng. các cơ quan ban, ngành Trung ương, thành phố và quận huyện cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo cơ sở làm đầy đủ, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC**

**Nguyễn Văn Huân**